



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ส่วนอำนวยการ โทร. ๐-๕๕๖๒-๓/๑๔๓

ที่ ทส ๑๖๒๘.๑/๑๖๕๑

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานสร้างป่า สร้างรายได้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พื้นที่ ๑

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ขอส่งสำเนาประกาศสำนักจัดการทรัพยากร  
ป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานสร้างป่า  
สร้างรายได้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พื้นที่ ๑ มาเพื่อดำเนินการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นายศฤงคาร ไชยเจริญ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่



ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานสร้างป่า สร้างรายได้  
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พื้นที่ ๑

ด้วยกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ มีความประสงค์จะสอบ  
ราคาจ้างเหมางานปลูกป่าทั่วไป ของ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พื้นที่ ๑ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้  
จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโครงการสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระ  
เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พื้นที่ ๑ (งานสร้างป่า สร้างรายได้  
จำนวน ๖๐๐ ไร่.) วงเงินงบประมาณ ๖๓๖,๐๐๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการปลูกป่าและบำรุงป่า ที่อยู่ในท้องถิ่น หรือผู้เคย  
ปฏิบัติงานกับกรมป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมายนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจาย  
รายได้ลงสู่ท้องถิ่น และต้องมีใบรับรองคุณสมบัติการทำงาน

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่สำนัก  
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ  
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์  
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๖. ผู้เสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ผู้เสนอราคาจะต้องมาดูสถานที่ตาม  
วัน เวลา ที่กำหนดให้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย กรณีไม่มาดู  
สถานที่ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ กำหนดเสมือนกับ  
ผู้เสนอราคาได้ไปดูสถานที่ โดยให้ถือว่าได้รับทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว  
เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในการทำงานผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบต่อ  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ไม่ได้

